

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 36.76 อ่อนค่าตามภูมิภาค ให้กรอบ 36.60-36.85 จับตาทิศทาง Flow

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (26 มิ.ย. 2567)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เช้านี้เงินบาทเปิดตลาดที่ระดับ 36.76 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าจากปิดตลาดช่วงเย็นวานนี้ที่ระดับ 36.64 บาท/ดอลลาร์ เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับค่าเงินภูมิภาคและตลาดโลก หลังดอลลาร์แข็งค่าเมื่อเทียบกับทุกสกุลเงินหลัก ถึงแม้ยังไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญออกมา แต่ดอลลาร์ได้รับปัจจัยหนุนจากภายนอก เช่น สถานการณ์ทางการเมืองในฝรั่งเศส ส่วนปัจจัยในประเทศ รอดูทิศทางของเงินระหว่างประเทศ (Flow) จากการนำเข้าทองคำหลังราคาในตลาดโลกลดลงมาก การลงทุนในตลาดหุ้นและพันธบัตรของต่างชาติ

"บาทอ่อนค่าจากปิดตลาดเย็นวานนี้ตามภูมิภาคและทิศทางตลาดโลก หลังมีปัจจัยหนุนดอลลาร์ให้แข็งค่า" นักบริหารเงิน กล่าว

นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 36.60 - 36.85 บาท/ดอลลาร์

*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยน อยู่ที่ระดับ 159.74 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 159.46 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโร อยู่ที่ระดับ 1.0707 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 1.0727 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของชปท.อยู่ที่ระดับ 36.609 บาท/ดอลลาร์

- "เฟทโก้" นัดถก "คลัง" วันศุกร์นี้ (28 มิ.ย.) หวังเพิ่มเงื่อนไขรายละเอียดกองทุนภาษี ซี "หุ้นไทย" ต้องฟังการกระตุ้นเม็ดเงินลงทุนของรัฐเพิ่ม ด้าน "กสท." เผยต้องพัฒนาเครื่องมือใหม่ๆ ดึงดูดการลงทุน "พีซีบี" แยมมีหลายแนวคิดมาตรการขับเคลื่อนตลาดทุนอีกหลายมาตรการ แต่ต้องใช้เวลา 6-9 เดือน ครั้งหลังเห็น "กองทุนใหม่" เพิ่ม "สมาคม บลจ.-บลน.ฟินโนมินา" ยังต้องมีมาตรการรัฐ "กระตุ้นเศรษฐกิจ-เพิ่มมูลค่าบจ."

- "ส.อ.ท." เผยยอดผลิตรถยนต์ พ.ค.2567 รวม 126,161 คัน ลดลง 16.19% หวังนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ-บขช.67-68 กระตุ้นกำลังซื้อ คาดเดือนหน้าเคาะเป้าผลิตทั้งปีอีกครั้ง

- เจโทรสำรวจ บ.ญี่ปุ่นในไทย ประเมินเศรษฐกิจน่าหวัง อุตสาหกรรม ชบเซา และรัฐบาลกระตุ้นกำลังซื้อ ส.อ.ท.เตรียมถกลดเป้ายอดขาย ปีนี้ 5 หมื่นคัน

- กพข.ไฟเขียวนำร่องไดเรกต์ พีพีอี ให้สิทธิเอกชนซื้อขายไฟจากพลังงานสะอาด รองรับการลงทุนกลุ่มศูนย์จัดเก็บข้อมูล โยนพลังงานกพพ.เร่งจัดทำเกณฑ์ให้บริการ

- ผลสำรวจของ Conference Board ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยเศรษฐกิจ ระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐปรับตัวลงสู่ระดับ 100.4 ในเดือนมิ.ย. จากระดับ 101.3 ในเดือนพ.ค. แต่สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 100.0

- ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันอังคาร (25 มิ.ย.) หลังจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหากเงินเฟ้อยังคง

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

อยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ ดอลลาร์ยังได้แรงหนุนจากข้อมูลที่บ่งชี้ถึงการฟื้นตัวของตลาดที่อยู่อาศัยในสหรัฐ ขณะที่ นักลงทุนจับตาการเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐในวันศุกร์นี้

-สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันอังคาร (25 มิ.ย.) เนื่องจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์และการปรับตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเป็นปัจจัยกดดันตลาด ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐในวันศุกร์นี้ เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้แนวโน้มเงินเฟ้อและทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)

-นักลงทุนจับตาการเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐในวันศุกร์นี้ โดยดัชนี PCE เป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดให้ความสำคัญ เนื่องจากสามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้บริโภค และครอบคลุมราคาสินค้าและบริการในวงกว้างมากกว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)

-สมาชิกคณะผู้ว่าการเฟดส่งสัญญาณว่า เฟดอาจจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยหากเศรษฐกิจอยู่ในทิศทางที่เฟดคาดการณ์ไว้ ขณะที่นางมิเชล โบว์แมน ซึ่งสมาชิกคณะผู้ว่าการเฟดกล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่ถึงเวลาปรับลดอัตราดอกเบี้ย และเธอเปิดกว้างต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย หากเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้